



ที่ อว 67.39/477

9419
คณะวิทยาการการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

17 พฤษภาคม 2567

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการก่อการครู: ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่นที่ 6
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1 ชุด

โครงการก่อการครู: ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่นที่ 6 ภายใต้การดูแลของคณะวิทยาการ
การเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา อาทิ มูลนิธิสื่อชาวบ้าน
(มะขามป้อม), The Light House, บริษัท แบล็คบ็อกซ์ทีมจำกัด และก่อการครูแพทย์ ได้กำหนดจัดอบรมโดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นครูหรือผู้ที่มีส่วนในการสร้างการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ครูมีทักษะ
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Facilitator Skills) รวมถึงขยายผลไปยังเพื่อนครูภายในพื้นที่การทำงานของ
ตนเอง 2) เพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นนักสื่อสารสุขภาวะให้แก่ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา และ 3) เพื่อสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่หล่อเลี้ยงพลังใจเป็นกัลยาณมิตรเกื้อกูลต่อการเติบโต อันจะนำไปสู่ห้องเรียนที่มี
ความสุขและมีความหมายต่อทั้งผู้เรียนและผู้สอน โดยโครงการจะดูแลค่าใช้จ่ายตลอดการเข้าร่วมอบรมเป็น
มูลค่ากว่า 30,000 บาทต่อท่าน ยกเว้นค่าเดินทาง

ในการนี้ ทางคณะฯ จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์โครงการฯ
ให้แก่ครูหรือผู้นำการสอนของโรงเรียนในสังกัดที่ท่านรับผิดชอบ เพื่อเปิดโอกาสในการรับข่าวสารให้กับผู้ที่
สนใจในสังกัดพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึง โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่
จนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 และโครงการจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2567
ผ่าน Fan page Facebook ก่อการครู รายละเอียดการรับสมัครตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการประชาสัมพันธ์ จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร จันทร์สุข)
คณบดีคณะวิทยาการการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

QR Code

รายละเอียดการรับสมัคร



ผู้ประสานงานโครงการ

นายฤกษ์ภากรณ์ แก้วสำราญ โทรศัพท์ 087-772-2991 อีเมล project.lsed@lsed.tu.ac.th

โครงการก่อการครู

ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่นที่ 6



ภายใต้การกำกับดูแลของคณะวิทยาการการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สแกน QR Code
เพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม



คำถามที่เกิดขึ้น

เราจะสร้าง การศึกษาที่ช่วยลดความทุกข์ของสังคมไทย
การเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
ห้องเรียนที่มีความหมายและมีความสุข ต่อทั้งตัวครูและนักเรียน

ได้อย่างไร ?

จากการดำเนินงานที่ผ่านมา โครงการก่อการครู โดยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมผ่านการทำงานร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาคีที่ทำงานด้านการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ โดยเล็งเห็นว่าแท้จริงแล้วกุญแจสำคัญในระบบการศึกษา ครู คือ “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” (Change Agents) ผู้หล่อหลอมกรอบความคิด (Mindset) ในการสร้างการเรียนรู้แบบเพาะคุณลักษณะภาวะผู้นำและพัฒนาศักยภาพให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งจะเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมไทย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โครงการฯ ได้พัฒนาศักยภาพของครูแกนนำ จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 จำนวน 84 คน รุ่นที่ 2 จำนวน 98 คน รุ่นที่ 3 จำนวน 90 คน รุ่นที่ 4 จำนวน 110 คน และรุ่นที่ 5 จำนวน 87 คน จนเกิดการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนสร้างความตระหนักและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับครูหรือผู้ที่ทำงานด้านการศึกษา

โดยในรุ่นที่ 6 นี้โครงการฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาครูแกนนำในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษารวมถึงผู้ทำงานด้านสายการสอน ทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชนที่สนใจจะเป็นผู้บุกเบิกและมีความมุ่งมั่นในการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบ Active learning หรือการสร้างชั้นเรียนที่มีความสุขและความหมาย รวมทั้งร่วมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community - PLC) ในการนี้โครงการฯ จึงเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ในหลักสูตรก่อการครู: ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่นที่ 6 จำนวน 70 คน



วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้ดำเนินการเปลี่ยนแปลง (Change Agents) เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาไทย
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Facilitation) ในรายวิชาที่ตนเองหรือทีมรับผิดชอบ รวมทั้งขยายผลไปยังเพื่อนครูภายในพื้นที่การทำงานของตนเอง
3. เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่หล่อเลี้ยงพลังใจเป็นกัลยาณมิตรเกื้อกูลต่อการเติบโต

การดำเนินงาน

โครงการก่อการครูเป็นหลักสูตรเพื่อการพัฒนาศกยภาพครูหรือบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ผู้ที่สนใจในการพัฒนาหรือปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้เป็นกระบวนการที่มีส่วนร่วมกับผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีส่วนในการสร้างและพัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยครูทำหน้าที่ในการออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อสร้างนักเรียนให้มีทั้งความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็น โดยผู้เข้าร่วมต้องมีการเข้าร่วมในกระบวนการเรียนรู้อย่างน้อย

80 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กิจกรรม	ปี 2567		ปี 2568
	มิ.ย. - ก.ย.	ต.ค. - ธ.ค.	ม.ค. - เม.ย.
เส้นทางการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำรุ่น 6			
ประกาศรับสมัคร	1 มิ.ย. - 16 ก.ค.		
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์	26 ก.ค.		
สัมภาษณ์	กลุ่ม 1 4 ส.ค.		
	กลุ่ม 2 11 ส.ค.		
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก	16 ส.ค.		



รายละเอียดกิจกรรม (ต่อ)

โมดูล 3 ครูคือกระบวนกร (จำนวน 24 ชั่วโมง)

มาร่วมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้อำนวยกระบวนกรเรียนรู้ (Facilitator) เพื่อให้การเรียนรู้ในห้องเรียน สามารถเชื่อมโยงกับสภาพจริงของผู้เรียนได้ เกิดเป็น "ห้องเรียนที่มีความสุขและมีความหมาย" ต่ทั้งผู้เรียนและผู้สอน

ระยะเวลา : ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 25 - วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2568

สถานที่ : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี

โมดูล 4 ขับเคลื่อนสร้างนิเวศการเรียนรู้ X ครูปล่อยแสง (จำนวน 24 ชั่วโมง)

บทสรุปของการพัฒนาศักยภาพ ที่จะพาทุกคนมาถอดบทเรียนการเติบโตและการเรียนรู้ตลอดการเข้าร่วมโครงการ รวมถึงวางแผนการทำงานต่อไปในเชิงการขับเคลื่อนห้องเรียนและการศึกษา และนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงของครูแกนนำผ่านการจัดนิทรรศการ เวทีเสวนา เวที EdTalk และการจัดกระบวนกรเรียนรู้ในห้องย่อย โดยครูแกนนำสะท้อนการเรียนรู้

ระยะเวลา : ระหว่างวันศุกร์ที่ 4 - วันจันทร์ที่ 7 เมษายน 2568

สถานที่ : คณะวิทยาการการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี



รายวิชา โมดูล 2 ตลาดวิชา (เลือก 2 วิชาที่สนใจจาก 6 วิชา) รับวิชาละ 25 คน

สถานที่ : คณะวิทยาการการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิชาที่ 5 เวทมนตร์คาถาในการสร้างการเรียนรู้ที่เปี่ยมความหมาย

(วันเสาร์ที่ 14 - วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2567)

นำพาคุณครูมารับรู้พลังความโดดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนในการสร้างการเรียนรู้เพื่อสร้างห้องเรียนที่มีความสมดุล และกลับมามองเห็นคุณภาพภายในของคนเป็นครูและความเป็นครูในจินตนาการความทรงจำ

วิชาที่ 6 ทักษะการโค้ชเพื่อครู

(วันเสาร์ที่ 21 - วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2567)

กระบวนการเปิดใจรับฟัง เข้าใจความรู้สึก เข้าใจปัญหาและความต้องการของผู้ที่ต้องการคำปรึกษา รวมถึงการตั้งคำถามทรงพลัง เพื่อให้เกิดการสะท้อนคิดและคลี่คลายปัญหา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นครูหรือผู้มีบทบาทหน้าที่ในเชิงการสอน ทำงานอยู่ในระบบการศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชน และอื่น ๆ ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
2. ผู้สมัครต้องได้รับการเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาตามสายงาน
3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบทุกโมดูลการเรียนรู้ รวมแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 80 ชั่วโมงจากทั้งหมด 4 โมดูล
4. มีประสบการณ์ในการสอนอย่างน้อย 1 ปี
5. ตั้งใจที่จะนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้จริงในชั้นเรียนและโรงเรียน

เกณฑ์ในการคัดเลือก

ทางโครงการจะพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัครและ การสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง ตามที่โครงการกำหนด เป็นผู้ที่สนใจและสามารถเข้าร่วม กิจกรรมได้ครบถ้วน จะได้รับการคัดเลือก

* ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ในวันที่ 26 ก.ค. 67 (สัมภาษณ์ช่วงวันที่ 4 และ 11 ส.ค. 67)

** ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูแกนนำในวันที่ 16 ส.ค. 67 หากท่านได้รับคัดเลือก ขอความร่วมมือให้ท่าน ชำระเงินประกันการเข้าร่วมโครงการจำนวน 3,000 บาท ภายในวันที่ 16 ส.ค. - วันที่ 16 ก.ย. 66 โดยท่านจะได้รับเงิน จำนวนนี้คืนเมื่อท่านเข้าร่วมโครงการครบทุกโมดูล เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 80 ชั่วโมง

